นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

ตะลุยโจทย์ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ ONET+เข้า ม.4

เพลเพวถทยลก กเกะ เ ±เร เ ท

วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13 (ตอนที่ 1/4)



โดยช่วงตั้งแต่ 5 มี.ค.-28 มิ.ย. 62 ท่านสามารถติดตามได้ดังนี้ ตะลุยโจทย์ ป.6 ในวันอังคาร, ตะลุยโจทย์ ม.3 ในวันพุธ และตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ในวันพฤหัส+วันศุกร์

Choose the best alternative.

- 1. A: I can speak three languages.
- B:
- 1) Neither can I.
- 2) So can I.
- 3) So do I. 4) Neither do I.

Read the paragraph below, then answer the questions 2-6.

Beauty is distorted by the media and by the toy industry. In today's society, skinnier is better, and people are willing to go through anything to achieve this. Children should not be exposed to these ideas. Instead, children should just be kids. Putting the Barbie doll into the hands of children teaches them that they need to look like her: perfect. Although, Barbie is not the only cause of low self-satisfaction but is a contributing factor. Barbie has been proven to give children who play with her lower self-esteem and induce increased desires to look skinnier. Barbie has negative influences on body image and causes lower body satisfaction levels among young girls, by giving children false pretenses and pressures about being skinny and perfect.

- 2. What can distort girls' idea of beauty?
- 1) garment industry
- 2) cosmetic industry
- 3) food industry
- 4) toy industry
- 3. What is the better way to be perfect like Barbie?
- 1) avoid dinner
- 2) do the surgery
- 3) keep fit by exercise
- 4) take diet pills
- 4. What is not the effect of giving barbies to the children?
- 1) It makes girls pressured about being skinny and perfect.
- 2) It increases girls' desires to look fatter.
- 3) It lowers body satisfaction levels among young girls.
- 4) It teaches girls that they need to look perfect
- 5. According to the paragraph, what is Barbie like?
- 1) She is chubby.
- 2) She is old.
- 3) She is short.
- 4) She is skinny
- 6. What is the main point of the paragraph?
- 1) Putting the Barbie doll into the hands of children teaches them that they need to look perfect.
- 2) Barbie is not the only cause of low self-satisfaction.
- 3) Barbie gives children false pretenses and pressures about being skinny and perfect.
- 4) People are willing to go through anything to lose weight.

เฉลย

1. เฉลย 2) So can I

เอ : ฉันพูดได้สามภาษา

บี : ฉันก็เหมือนกัน

So can I. = ฉันก็เหมือนกัน

เมื่อต้องการพูดว่าตัวเราเองก็คิด พูด และทำเหมือนกันกับอีกฝ่าย ให้ใช้โครงสร้าง So + กริยาช่วย + ประธาน โดยต้องเลือกใช้กริยาช่วยให้ สอดคล้องหรือเหมือนกับกริยาที่อีกฝ่ายใช้ในประโยคก่อนหน้า

- 1) Neither can I. = ฉันก็ไม่เหมือนกัน จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกคล้อย ตามหรือเห็นด้วยกับประโยคปฏิเสธที่อีกฝ่ายพูดมาก่อนหน้า
 - 3) และ 4) **ผิด** เพราะใช้กริยาช่วยคนละคำกับประโยคก่อนหน้า

คำแปลเนื้อเรื่อง (ข้อ 2-6)

ความงามถูกบิดเบือนจากสื่อและอุตสาหกรรมของเล่น ในสังคมปัจจุบันนี้ จะถือ กันว่าผอมกว่าย่อมดีกว่า และผู้คนก็ยินดีทำทุกอย่างเพื่อให้ผอม เด็กไม่ควรสัมผัส กับความคิดเหล่านี้ เด็กควรจะเป็นเด็ก การวางตุ๊กตาบาร์บี้ใส่มือของเด็กก็เหมือน สอนพวกเขาทางอ้อมว่าพวกเขา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิง) จะต้องมีลักษณะที่ สมบูรณ์แบบเหมือนบาร์บี้ แม้ว่าตุ๊กตาบาร์บี้ไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุเดียวที่ลดความ พึงพอใจในตนเองของเด็ก แต่ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมปัจจัยหนึ่ง ตุ๊กตาบาร์บี้ได้รับการ พิสูจน์แล้วว่าทำให้เด็กที่เล่นนับถือตัวเองน้อยลง และกระตือรือร้นที่จะทำให้ตัวเอง ดูผอมลง ตุ๊กตาบาร์บี้มีอิทธิพลทางลบต่อภาพลักษณ์ด้านร่างกายและลดระดับ ความพึงพอใจในรูปร่างของเด็กสาว โดยปลูกฝังความเชื่อผิดๆ ให้เด็ก และกดดัน พวกเขาว่าผู้หญิงต้องผอมบางและสวยสมบรณ์แบบ

2. เฉลย 4) tov industry

โจทย์ถามว่า อะไรบิดเบือนความคิดเรื่องความงามของเด็กสาวได้ toy industry = อุตสาหกรรมของเล่น

สรุปได้จาก Beauty is distorted by the media and by the toy industry

- 1) garment industry = อตสาหกรรมเครื่องน่งหุ่ม (เสื้อผ้า)
- 2) cosmetic industry = อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
- 3) food industry = อุตสาหกรรมอาหาร
- 3. เฉลย 3) keep fit by exercise

-โจทย์ถามว่า วิธีที่ดีกว่าเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบได้อย่างตุ๊กตาบาร์บี้

คืออะไร

keep fit by exercise = รักษาสุขภาพและรูปร่างให้ดีด้วยการ ออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงและรูปร่างดี (รูปร่างสมส่วน) อย่างยั่งยืน แม้อาจเห็นผลซ้ากว่าที่คาดหวังไว้ก็ตาม

- 1) avoid dinner = หลีกเลี่ยงอาหารมื้อเย็น (งดรับประทานอาหาร มื้อเย็น)
 - 2) do the surgery = ทำศัลยกรรม
 - 4) take diet pills = รับประทานยาลดน้ำหนัก (ยาลดความอ้วน)
- 4. เฉลย 2) It increases girls' desires to look fatter.

It increases girls' desires to look fatter. = กระตุ้นให้เด็ก สาวต้องการดูอ้วนขึ้น

เพราะไม่ตรงกับเนื้อหาของย่อหน้าที่กำหนดให้

- It makes girls pressured about being skinny and perfect.
 กดดันให้เด็กสาวผอมและสมบูรณ์แบบ
- 3) It lowers body satisfaction levels among young girls. = ลดระดับความพึงพอใจในร่างกาย/รปร่างในหม่เด็กสาว
- 4) It teaches girls that they need to look perfect. = สอนเด็กสาว ว่าพวกเขาจำเป็นต้องดูสมบูรณ์แบบ
- 5. เฉลย 4) She is skinny.

โจทย์ถามว่า จากย่อหน้านี้ ตุ๊กตาบาร์บี้มีลักษณะอย่างไร She is skinny. = เธอ (ตุ๊กตาบาร์บี้) ผอมแห้ง

สรุปได้จาก Barbie has been proven to give children who play with her lower self-esteem and induce increased desires to look skinnier.

- 1) She is chubby. = เธออวบ
- 2) She is old. = เธอชรา
- 3) She is short. = เกอตัวเตี้ย
- 6. เฉลย 1) Putting the Barbie doll into the hands of children teaches them that they need to look perfect.

โจทย์ถามว่า ประเด็นหลักของย่อหน้านี้คืออะไร

Putting the Barbie doll into the hands of children teaches them that they need to look perfect. = การให้ตุ๊กตาบาร์บี้แก่ เด็กๆ เป็นการสอนพวกเขาว่าต้องดูสมบูรณ์แบบ

สรุปได้จาก Putting the Barbie doll into the hands of children teaches them that they need to look like her: perfect.

- 2) Barbie is not the only cause of low self-satisfaction. = ตุ๊กตาบาร์บี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวของความพึงพอใจตนเองต่ำ
- 3) Barbie gives children false pretenses and pressures about being skinny and perfect. = ตุ๊กตาบาร์บี้ปลูกฝังความเชื่อผิดๆ ให้เด็ก และกดดันพวกเขาว่าต้องผอมและดูสมบูรณ์แบบ
- 4) People are willing to go through anything to lose weight. = ผู้คนเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อลดน้ำหนัก

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่

www.bunditnaenaew.com